



ฉบับที่ 04/2562

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้จะชะลอลงจากเดือนก่อนบ้าง โดยการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวัน จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวชะลอลง เนื่องจากนักลงทุนบางส่วนรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งและการผลิตได้รับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอตัว สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวชะลอลงตามรายจ่ายประจำ ส่วนรายจ่ายลงทุนหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้น ตามราคาอาหารสดและราคาพลังงาน อัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลง จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น สำหรับเงินฝากคงค้างเดือนมกราคม 2562 ขยายตัว ทั้งจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนสินเชื่อคงค้างขยายตัวเล็กน้อย จากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขยายตัว อย่างไรก็ตาม การบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวชะลอลงจากรถยนต์ทุกประเภท หลังจากเร่งไปมากในช่วงที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อนที่มีงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพวิฑูรย์ (หลวงพ่อคุณ) และส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวที่สั้นกว่าปีก่อน สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่อยู่ร้อยละ 60.8 ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

รายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง จากราคาสินค้าเกษตรเป็นสำคัญ ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและมันสำปะหลัง จากความต้องการต่างประเทศที่ลดลง ส่วนราคาอ้อยโรงงานทรงตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน สำหรับผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว จากผลผลิตมันสำปะหลัง ตามพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ส่วนหนึ่งจากการนำเข้าไปมากในช่วงก่อนหน้า และสอดคล้องกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว ด้านการลงทุนก่อสร้างหดตัว โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งสำหรับแนวโน้มการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวชะลอลง ตามการผลิตเครื่องตีที่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวชะลอลง เนื่องจากมีการเร่งผลิตในเดือนก่อนที่มีการส่งเสริมการขายให้กับผู้ค้าส่ง การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่หดตัว ตามการส่งออกที่ลดลงและการลดการสะสมสต็อกของคู่ค้าต่างประเทศ ขณะที่การผลิตน้ำตาลทรายดิบขยายตัวดี จากปริมาณผลผลิตอ้อยโรงงานที่มากใกล้เคียงกับปีก่อน

การใช้จ่ายภาครัฐ ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามรายจ่ายประจำที่ชะลอลง จากการเร่งเบิกจ่ายของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเดือนก่อน สำหรับรายจ่ายลงทุนหดตัว จากหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท

มูลค่าการค้าผ่านด่าน หดตัว ทั้งการส่งออกและการนำเข้า โดยมูลค่าการส่งออกไป สปป. ลาว หดตัวจากน้ำมันสำเร็จรูป และยานยนต์หลังจากที่ส่งออกไปมากในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปจีนตอนใต้และเวียดนามขยายตัวจากผลไม้ ตามปริมาณผลผลิตที่สูงกว่าปีก่อน ด้านการนำเข้าหดตัวตามการนำเข้าจากเวียดนามในหมวดมือถือและอุปกรณ์ เนื่องจากมีการเร่งนำเข้าในช่วงก่อนหน้าที่มีการเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ และการนำเข้าจาก สปป. ลาว หดตัว จากทองแดง ตามราคาทองแดงที่ปรับลดลง ขณะที่การนำเข้าจากจีนตอนใต้ยังขยายตัวดี จากอุปกรณ์โทรคมนาคม โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์/มือถือและอุปกรณ์

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.78 สูงขึ้นจากเดือนก่อน ตามราคาอาหารสดและราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลลดลง จากผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น ส่วนผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรมทรงตัว

ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนมกราคม 2562 ขยายตัวทั้งธนาคารพาณิชย์จากเงินฝากของส่วนราชการ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากเงินช่วยเหลือเกษตรกร ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากธนาคารพาณิชย์ ตามสินเชื่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มีนาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทร. 0-4391-3542

E-mail: WatcharR@bot.or.th